



ข้อสรุปผลการวิจัย

จากที่เราได้พิจารณามาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าอิตาลีเพิ่มบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการต่าง ๆ ที่อิตาลีดำเนินการอยู่นั้นแทบทั้งหมดมีขอบเขตปฏิบัติเกี่ยวข้องกับประเทศในภูมิภาคนี้ การดำเนินงานต่าง ๆ เหล่านี้หากบรรลุผลสำเร็จย่อมจะช่วยเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้มาก ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ขัดขวางการดำเนินงานของอิตาลีให้บรรลุเป้าหมาย โครงการทุกโครงการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ หลายโครงการไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร นอกจากนี้เห็นสิ่งอื่นใดที่อิตาลียังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะให้ประเทศต่าง ๆ หันหน้าเข้าหากัน โดยมิได้คำนึงถึงความแตกต่างในเชื้อชาติ ศาสนา และลัทธิการเมืองใด ๆ แต่การที่จะกล่าวว่าอิตาลีไม่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานนั้น ย่อมเป็นคำกล่าวที่ผิดความจริงอย่างแน่นอน เห็นได้จากอิตาลีพยายามทุกวิถีทางที่จะดำเนินงานให้ตรงตามข้อกำหนดหน้าที่ที่ระบุไว้ ซึ่งอิตาลีก็ทำได้ดี ในปัจจุบันอิตาลีเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีสมาชิกมากถึง ๓๖ ประเทศ มีชายงานครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ทั้ง ๆ ที่อิตาลีเองมีงบประมาณและเจ้าหน้าที่เพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับความรับผิดชอบที่มีอยู่ ยิ่งกว่านั้นอิตาลียังไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการใด ๆ ได้โดยพลการ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ฉะนั้น การที่ผลงานต่าง ๆ ของอิตาลีเท่าที่ผ่านมานั้นไม่บรรลุผลในการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกได้เท่าที่ควรนั้น มีสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากประเทศสมาชิกเอง ประเทศเหล่านี้บางประเทศมิได้ใส่ใจที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการทางเศรษฐกิจอย่าง



จริงจัง หากแต่ประสงค์ที่จะขยายอิทธิพลทางการเมือง หลายประเทศไม่ยอมปฏิบัติตาม
แผนงานที่อิตาลีวางไว้ เนื่องจากค่านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ไม่ยอมที่จะ
เสียสละบางส่วนเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม แต่หลายประเทศก็มีความจำเป็น
เนื่องจากสถานการณ์ภายในไม่อำนวย

อย่างไรก็ตาม อิตาลีก็มีส่วนทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ไม่บรรลุผล
สืบเนื่องจากข้อบกพร่องในการบริหารงาน การวางแผนงาน และการปฏิบัติตามแผนงาน
นั้น ๆ ด้วย แต่ถ้ามองถึงค่านึงถึงแต่เพียงว่า อิตาลีเป็นองค์การระหว่างประเทศ
มีหน้าที่ริเริ่มและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
ประเทศสมาชิกแล้วก็นับได้ว่าอิตาลีปฏิบัติงานได้ผลดีทีเดียว

อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมของอิตาลีเป็นไปเพื่อการหาแนวทางร่วมกัน และ
การประสานงานในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค แต่ยังคงเครื่องมือในการปฏิบัติการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงบประมาณ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อิตาลีมีบทบาทเป็นที่รวบรวมและ
เสนอความคิด ไม่อาจมีบทบาทในทางให้ความช่วยเหลือที่เป็นตัวเป็นคนอย่างชัดเจน ทั้งนี้
เนื่องจากงบประมาณความช่วยเหลือต่าง ๆ จะต้องกระทำผ่านทางโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งในบางครั้งเป็นสาเหตุแห่งความล่าช้า และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิกได้ ปัจจุบันสมาชิกประเทศได้เรียกร้องให้
กระจายงานทางด้านความช่วยเหลือทางวิชาการมาสู่อิตาลี (Decentralization of
Technical Assistance Activities) เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถ
มีบทบาทให้ความช่วยเหลือเป็นรูปเป็นร่างได้

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรจะได้สนใจในการดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ของอิตาลีให้มากกว่าที่เป็นอยู่ จากที่แล้ว ๆ มาประเทศเหล่านี้มีได้
ใช้ประโยชน์จากโครงการที่อิตาลีริเริ่มขึ้นเท่าที่ควร เช่น ในโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ซึ่งเป็นโครงการที่อำนวยประโยชน์เฉพาะแต่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ประโยชน์ที่ประเทศเหล่านี้ได้รับยังมีน้อยมาก โครงการสร้างเขื่อนสายน้ำสาขาต่าง ๆ

ที่เสร็จไปแล้ว ก็อำนวยความสะดวกเฉพาะในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปให้คนในเมือง
 บริโภค ส่วนระบบการชลประทานในที่ลุ่มแม่น้ำกลับไม่เป็นไปตามที่อิตาลีคาดไว้ เพราะ
 ประเทศเหล่านี้ไม่มีแผนพัฒนาที่เน้นการพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง ไม่มีการสร้างคลองส่งน้ำ
 เพื่อแจกจ่ายน้ำไปยังที่ห่างไกลออกไป หรืออย่างโครงการทางหลวงสายเอเชียในประเทศ
 แถบนี้ ทำให้เกิดความเจริญเฉพาะบริเวณที่ถนนตัดผ่าน ส่วนในบริเวณชนบททางออกไป
 ก็ไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากขาดทางเชื่อม หรือการส่งคนไปฝึกอบรมเสร็จแล้ว
 ไม่มีงานที่เกี่ยวข้องให้ทำ กลับให้ไปทำงานอื่นซึ่งเป็นการนำเสียค้าย่างยิ่งที่ประเทศ
 เหล่านี้มองข้ามบทบาทของอิตาลีไปเสีย

การรวมตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
 สมาคมอาเซียนควรจะแสวงประโยชน์จากอิตาลีให้มากขึ้น โดยผ่านทางประเทศสมาชิก
 แต่ละประเทศ ลำพังสมาคมอาเซียนอาจไม่สามารถขยายตัวออกไปได้ด้วยตนเอง ดังนั้น
 จึงควรที่จะใช้อิตาลีเป็นบันไดไปสู่จุดหมาย กระตุ้นอิตาลีให้ตระหนักในความสำคัญ
 ของสมาคมให้มากขึ้น และให้มีการประสานงานระหว่างกัน และให้อิตาลีกระตุ้นให้ประเทศ
 อื่น ๆ ในภูมิภาคนี้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย มาตรการเช่นนี้จะทำให้เกิดผลดีแก่ทั้งฝ่าย
 อาเซียน และฝ่ายอิตาลีเอง เพราะการรวมตัวทางเศรษฐกิจจะนำไปสู่ความร่วมมือกัน
 ในโครงการต่าง ๆ ของอิตาลีมากยิ่งขึ้น

ประเทศไทยกับอิตาลี

ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของอิตาลีตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งองค์การนี้
 ในปี ๑๙๕๓ และได้เข้าร่วมประชุมสมัยแรก ณ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น
 สำนักงานชั่วคราวในปีนั้น สองปีต่อมา คือในปี ๑๙๕๕ สำนักงานใหญ่ของอิตาลีโดยยาย
 มาตั้งอยู่ในไทย ทั้งนี้เนื่องจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศตนเป็นประเทศ
 ครั้งแรกนั้นสำนักงานใหญ่ของอิตาลีตั้งอยู่ที่สำนักงานของกระทรวงการคลัง ในพระบรม
 มหาราชวัง ต่อมาก็ย้ายมาตั้งอยู่ในบริเวณวังปารุสกวัน¹ และย้ายมาตั้งสำนักงานใหญ่

¹ ECAFE == A Thumbnail Chronology. ECAFE Background Note
 No. B/09/73, August 1973.

เป็นการถาวรอยู่ ณ ศาลาสันติธรรม ตั้งแต่ปี ๑๙๕๕ เป็นต้นมา จนถึงบัดนี้ ซึ่งในปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่หลังใหม่ในบริเวณเดียวกัน โดย
มีการลงนามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างเลขาธิการสหประชาชาติ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อจัดสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นที่ทำการถาวรของอิตาลี และ
สำนักงานอื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติกับองค์การชำนาญพิเศษต่าง ๆ ของสหประชาชาติ
ที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑๙๖๑ ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินนี้
รัฐบาลไทยได้ค้ำค่าเช่าที่ดินจากสหประชาชาติเพียงปีละ ๑ เหรียญสหรัฐ ๒ เท่านั้น²

ศาลาสันติธรรมเป็นที่รวมเจ้าหน้าที่ของอิตาลีไว้ได้ถึง ๒ ใน ๓ ของ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด นอกจากนั้นโครงการที่สำคัญ ๆ ของอิตาลีก็มีศูนย์ดำเนินงานตั้งอยู่
ในประเทศไทย เช่น โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง โครงการทางหลวงสายเอเชีย
และสถาบันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและวางแผนแห่งเอเชีย เป็นต้น

ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของอิตาลี
อย่างมากมาย โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างที่ดำเนินอยู่ในไทยเสร็จลงแล้วเป็น
บางส่วน โดยการสร้างเขื่อนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เสร็จแล้ว ๗ เขื่อน ตามโครงการ
สายน้ำสาขา ไคแก เขื่อนอุบลรัตน์ (โครงการน้ำพอง) เขื่อนจุฬาภรณ์ (โครงการน้ำพรม)
เขื่อนสิรินธร (โครงการลำโดมน้อย) เขื่อนน้ำพุง ลำตะกอง ลำพระเพลิง และโครงการ
ลำปาว นอกจากนั้นโครงการลำน้ำออกก็อยู่ในระหว่างดำเนินการ เขื่อนต่าง ๆ เหล่านี้
ช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานในพื้นที่กว้างขวาง นอกจากนั้นยังเป็น
ประโยชน์ในการคมนาคม การประมง และการควบคุมน้ำท่วมได้อีกด้วย

โครงการทางหลวงสายเอเชียจะช่วยในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และ
ขนส่งของไทยได้เป็นอย่างดี เป็นสะพานนำความเจริญไปสู่ท้องถิ่นที่ห่างไกล ขยายการ
ผลิตพืชผล มีการโยกย้ายปัจจัยการผลิต อำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว

2 ชาวสารนิเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ, ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕.

และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันอีกด้วย และด้วยความสนับสนุนของอัครราชทูตประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียขึ้น ณ กรุงเทพฯ ฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๑๙๖๖ หลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาตินี้เป็นประจำเสมอมา

ทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติ อัครราชทูตได้ให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการวางแผนงาน โดยผ่านทางคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งเอเชีย (AIDC) และยังได้รับการส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขึ้นในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ โดยการขอรองจากรัฐบาลไทย ผู้เชี่ยวชาญของ CCOP ได้เดินทางเข้ามาสำรวจทางธรณีวิทยาที่แหลมฉบัง ศรีราชา ตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และในการจัดทำรายงานสมัยประชุมที่ ๖ ของ CCOP รัฐบาลไทยก็รับเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ทั้งหมด สำหรับในด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและวางแผนแห่งเอเชีย ในการวางแผนพัฒนา ฉบับที่ ๒ (๑๙๖๗ - ๑๙๗๑) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับผลประโยชน์จากการใช้จ่ายของอัครราชทูตในประเทศไทย ที่เป็นไปในรูปแบบการว่าจ้างคนไทยทำงานในสำนักเลขาธิการ ฯ การใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการ ฯ ภายในประเทศไทย การจัดประชุมต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครก็เป็นหนทางนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยได้ไม่น้อย

จากที่กล่าวมาเป็นเพียงบทบาทบางส่วนของอัครราชทูตต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้รัฐบาลไทยก็ได้มีเจตน์จำนงที่จะให้ความร่วมมือแก่อัครราชทูตในทุก ๆ ด้านที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัครราชทูตเพิ่มสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ฯ คั้งนั้น จึงเป็นโอกาสดีของรัฐบาลไทยที่จะแสวงหาประโยชน์จากการดำเนินงานของอัครราชทูตให้มากที่สุด ผลงานของอัครราชทูตแล้ว ๆ มา ประเทศไทยยังมิได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รัฐบาลไทยมิได้ให้ความสนใจที่จะกระจายผลประโยชน์จาก

โครงการต่าง ๆ ไปยังท้องถิ่นที่คอยความเจริญ รัฐบาลมุ่งแต่จะให้ความสะดวกสบายแก่คนกลุ่มอยู่ในเมือง เช่นที่สร้างขึ้นมาไม่เคยคล่องระบายน้ำกระจายไปอย่างทั่วถึง กระแสไฟฟ้าที่ผลิตโคส่งไปสนองความต้องการของคนในเมืองใหญ่ ๆ ทางหลวงสายเอเชีย ไม่ได้ทำประโยชน์ให้พื้นที่ ๆ ทางไกลเส้นทางคมนาคมเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการตัดถนนสายย่อยกระจายออกไป สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสที่ผ่านไปอย่างฉับพลันเสียแล้ว รัฐบาลจะต้องแสวงหาประโยชน์จากอู่คาเฟอีนให้มากที่สุด ติดตามแผนการดำเนินงานของอู่คาเฟอีน และกำหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการต่าง ๆ ของอู่คาเฟอีน ซึ่งจะทำให้เกิดความประหยัด และก่อประโยชน์สูงสุดตามมา

รัฐบาลไทยควรจะต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อการประสานงานในด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจจะตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการเพื่อการประสานงานกับอู่คาเฟอีน หรือเป็นสำนักงานคณะกรรมการอู่คาเฟอีนแห่งชาติ (ไทย) ขึ้น อันจะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ของอู่คาเฟอีนมากขึ้น และสามารถที่จะเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมายได้โดยเร็ว

สำหรับสถานการณ์ในอนาคต เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเป็นสมาชิกอู่คาเฟอีนแล้ว คงจะต้องมีผู้แทนประจำอยู่ในสำนักเลขาธิการอู่คาเฟอีน และอาจจะมีนโยบายจัดตั้งสำนักงานคณะผู้แทนในประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์จากการกระชับสัมพันธ์ไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และสามารถติดต่อกันได้สะดวก ย่อมเป็นแนวทางนำไปสู่การเปิดสัมพันธไมตรีกับประเทศคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น สาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม เป็นต้น อาจทำให้การแทรกแซงของผู้ออกการร้ายคอมมิวนิสต์จากเวียดนามเหนือลดน้อยลง นอกจากนั้นประเทศไทยอาจขอร้องให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีให้สนับสนุนการออกการร้ายในประเทศไทย ฉะนั้น จึงเป็นที่คาดหมายว่าปัญหาการออกการร้ายในประเทศไทยจะลดน้อยลง รัฐบาลก็จะสามารถให้ความสนใจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างเต็มที่



อนาคตของอีคาเฟ

สถานการณ์ด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะนี้มีท่าทีว่าจะแจ่มใสขึ้น เนื่องมาจากการเจรจาสงบศึกในเวียดนาม การจัดตั้งรัฐบาลผสมในลาว และความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในบางประเทศที่เป็นไปในทางที่ดีเหล่านี้ จะช่วยให้แผนงานต่าง ๆ ของอีคาเฟดำเนินไปอย่างเป็นผลสำเร็จ หากแต่ยังมีปัญหาสำคัญและเรื้องวนเกิดขึ้นมาอีก เช่น การขาดแคลนอาหาร และวิกฤติการณ์พลังงานของโลก ย่อมมีผลสะท้อนกลับมายังประเทศกำลังพัฒนาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

การเข้าเป็นสมาชิกของสาธารณรัฐประชาชนจีน แทนที่สาธารณรัฐจีน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลกระทบต่ออีคาเฟ ทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย ในแง่ดีได้แก่การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเป็นสมาชิกและให้ความร่วมมือต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของอีคาเฟอย่างบริสุทธิ์ใจ เนื่องจากในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศใหญ่ มีทรัพยากรมหาศาล ประกอบกับมีวิวัฒนาการทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของอีคาเฟมาก หากสาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีที่จะเสียสละทรัพยากรบางส่วน นอกจากนั้นการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ มากขึ้น อาจทำให้การขัดแย้งในอนุภูมิภาคทางการเมืองและปัญหาการก่อกวนร้ายของขบวนการนิยมคอมมิวนิสต์ในประเทศต่าง ๆ ลดน้อยลง นำความสงบสุขมาสู่ดินแดนในภูมิภาคอีคาเฟ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นสมาชิกอีคาเฟของสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจเกิดผลแง่ร้าย ในกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่าตนเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่ง ที่มีอิทธิพลมากทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และมีนโยบายขยายอิทธิพลของตน โดยใช้อีคาเฟเป็นสื่อกลาง เพื่อต่อต้านอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ฉะนั้น การดำเนินงานต่าง ๆ ของอีคาเฟอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเทศส่วนใหญ่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม จากท่าทีของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังมีได้แสดงว่าจะใช้อีคาเฟเป็นสื่อกลางในการขยายอิทธิพลของตน และในปัจจุบันอีคาเฟก็สนใจที่จะปรับปรุงการบริหารงานและการวางนโยบายการดำเนินงานของตนอย่างรีบเร่ง ดังที่กล่าวมาแล้ว

ในบทที่ ๕ ดังนั้นจึงเป็นที่หวังได้ว่าอีกต่อไปจะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จะสรรสร้าง
ความเจริญเติบโตและความร่วมมือทาง เศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศทั้งหลายในภูมิภาค
ได้เป็นอย่างดี.

